

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ

วัน เดือน ปี 11 มี.ค. 2563

หน้า 5 เรื่อง โรงไฟฟ้าชุมชน

## ‘โรงไฟฟ้าชุมชน’เปิดยื่นซองมี.ค.นี้

กรุงเทพธุรกิจ ● “สนธิรัตน์” เปิดยื่นเสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน มี.ค.นี้หวังอัดเม็ดเงินเร่งฟื้นเศรษฐกิจฐานรากเตรียมประชาพิจารณ์ 13 มี.ค.นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) จัดการประชุมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาพิจารณ์โครงการฯ ในวันที่ 13 มี.ค.นี้ หลังจากคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าที่มีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน ได้จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการฯไว้ชัดเจนแล้ว หากการเปิดรับฟังความคิดเห็นฯเป็นไปด้วยดี คาดว่า จะสามารถประกาศเปิดให้ผู้สนใจยื่นเสนอโครงการฯได้ภายในเดือน มี.ค.นี้

“โครงการโรงไฟฟ้า จะเกิดมูลค่าตามมานับแสนล้านบาท จะช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ในภาวะที่มีปัญหาทั้งโควิด-19และภัยแล้ง”

โดยจะชี้แจงให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของโครงการฯ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งรายได้ของประชาชนในพื้นที่ที่ปลูกพืชพลังงานมาป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้า รวมถึงอัตราส่วนแบ่งรายได้ 25 สตางค์ต่อหน่วย ที่จะส่งเข้ากองทุนหมู่บ้านที่อยู่ใน “พื้นที่พัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่น” ของโรงไฟฟ้า และเงินปันผลที่จะกลับคืนสู่ชุมชนเป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ได้ผ่านการเห็นชอบกรอบโครงการฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562 แล้ว ซึ่งมีเป้าหมายเปิดรับซื้อไฟฟ้าเข้าระบบ 700 เมกะวัตต์ ช่วงปี 2563-2565 อัตราเฉลี่ย 3-5 บาทต่อหน่วย โดยกระทรวงพลังงาน

ได้เร่งจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคัดเลือกโครงการฯ เพื่อส่งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เตรียมออกประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯแล้ว

เบื้องต้น จะเปิดให้ยื่นเสนอโครงการประเภทเร่งด่วน(Quick win) ที่มีความพร้อมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ(COD)ภายในปี 2563 ก่อน คาดว่า ระยะแรกจะมีจำนวนไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการประเภททั่วไป จะดำเนินการคู่ขนาดกันไป และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ(COD)ได้ในปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งโครงการประเภททั่วไปนั้น เบื้องต้นมีโครงการนำร่องที่จะสามารถยื่นเสนอโครงการได้ทันที เช่น โรงไฟฟ้าชุมชนที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี, อ.บันนังสตา จ.ยะลา, อ.เมือง จ.นราธิวาส

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 11 มี.ค. 2563 หน้า 5 เรื่อง โรงไฟฟ้าชุมชน

## “สนธิรัตน์” เร่งโรงไฟฟ้าชุมชน ดึงเงินลงทุนปั๊มเศรษฐกิจฐานราก

ผู้จัดการรายวัน360 – “สนธิรัตน์” ไฟเขียว เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงไฟฟ้าชุมชน 13 มี.ค.นี้ หวัง เดินหน้าโรงไฟฟ้าชุมชน 700 เมกะวัตต์ให้ เอกชนยื่นเสนอภายในเดือน มี.ค.นี้ คาดเกิด การลงทุนราว 7 หมื่นล้านบาท แต่จะช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจในระดับฐานรากได้นับแสนล้านบาท พร้อมดึงเอทานอลส่วนเกินมาทำแอลกอฮอล์ ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลน เผย ปตท. กฟผ. โดดร่วมผลิตเจลล้างมือแจกด้วย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า วันที่ 13 มี.ค. 2563 กระทรวง พลังงานจะจัดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์ การคัดเลือกโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ 700 เมกะวัตต์ (MW) เพื่อเร่งดำเนินการประกาศ ให้เอกชนเข้าร่วมเสนอขายไฟฟ้าภายในเดือน มี.ค. 2563 ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการลงทุน ประมาณ 70,000 ล้านบาท และก่อให้เกิดเงิน หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากที่โรง ไฟฟ้าตั้งอยู่ได้นับแสนล้านบาท และยังเป็น การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา-19

ทั้งนี้ นอกจากเม็ดเงินลงทุน 70,000 ล้านบาทแล้ว ยังได้ผลประโยชน์ในเรื่องการ ปลุกชีพพลังงาน สร้างรายได้ให้กองทุนหมู่บ้าน 25-30 สตางค์/หน่วย ชาวบ้านยังได้เงินปันผล ก็จะทำให้เกิดเม็ดเงินต่อเนื่องนับแสนล้านบาท และยังช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5 จากการเผา วัสดุเกษตร 25,000 ตัน โดยขณะนี้โรงไฟฟ้า ชุมชนนำร่องสามารถยื่นขอจัดตั้งโรงไฟฟ้า ชุมชนได้ทันที เช่น โรงไฟฟ้าชุมชนที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่, อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์, อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี, อ.บันนังสตา จ.ยะลา และ อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นต้น

สำหรับการแก้ปัญหาขาดแคลน แอลกอฮอล์จะเร่งประสานกับ 26 โรงงานผู้ ผลิตเอทานอลว่าจะมีสัดส่วนการนำมาผลิต เป็นแอลกอฮอล์แต่ละโรงงานมากน้อยเพียง ไต โดยดูแลให้นำมาใช้ทางการแพทย์เท่านั้น หลังจากกรมสรรพสามิตออกประกาศให้นำ เอทานอลไปขาย เพื่อใช้ผลิตแอลกอฮอล์ ทางกรมแพทย์ เพื่อผลิตเป็นเจลล้างมือได้ โดย ให้อยู่ในการดูแลของกระทรวงพลังงาน ซึ่ง ปัจจุบันมีเอทานอลส่วนเกินจากการผลิตเป็น น้ำมันเชื้อเพลิงกว่า 1 ล้านลิตร/วัน และล่าสุด ได้รับรายงานจาก บมจ.ปตท. ว่าจะร่วมแก้ไข ปัญหา โดยมีแผนที่จะทำเจลล้างมือแจกให้ กับผู้เดินน้ำมัน ขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) ได้มีการผลิตเจลล้างมือ แจกจ่ายให้พนักงานและเตรียมแจกชุมชนโดย รอบหน่วยงานด้วย

ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ได้ เตรียมวางแผนร่วมกับ กฟผ. บริหารจัดการ ให้เกิดความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าโดยไม่ กระทบต่อหน้าอุบิภาคบริเวณช่วงภัยแล้ง พร้อม กับพัฒนาระบบ Geographical Information System เพื่อติดตามจุดติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังแสงอาทิตย์ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันดำเนิ การเสร็จแล้ว 2,003 บ่อ

รายงานข่าวแจ้งว่า เดิมจะมีการเปิดรับ ฟังความคิดเห็นโรงไฟฟ้าชุมชนเมื่อวันที่ 11 มี.ค.2563 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน แต่ได้มีการยกเลิกไป เนื่องจากตามนโยบาย รัฐบาลที่ต้องการให้ลดการประชุมใหญ่ เพื่อ หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา-19 แต่เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงต้องเร่ง ดำเนินการต่อ.